



13 กันยายน 2558 หน้า A 12

กยท.เร่งออกเกณฑ์ ดึงเกษตรกรกรเข้าระบบ

พิเศษ กยท.เร่งประกาศเกณฑ์
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง
หนุนช่วยทั้งระบบ

นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง
ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย
(กยท.) เปิดเผยว่า กยท.เตรียมออก
ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
และสถาบันเกษตรกรในเร็วๆ นี้ เพื่อ
ใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาและ
ช่วยเหลือชาวสวนยาง ภายหลังจาก
มี กยท.เกิดขึ้น ตาม พ.ร.บ.การยาง
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ซึ่ง
จากนี้ไป กยท.จะเป็นผู้บริหารยาง
แบบเบ็ดเสร็จ

สำหรับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง

ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการร่าง
เพื่อนำเสนอเป็นประกาศคณะ
กรรมการการยางแห่งประเทศไทย
ฉบับสมบูรณ์ โดยเกษตรกรที่ขึ้น
ทะเบียนไว้กับ กยท. จะได้รับความ
ช่วยเหลือและสนับสนุนตามกฎหมาย
ทั้งด้านการประกอบอาชีพสวนยาง
อาชีพเสริม การปรับปรุงคุณภาพ
ผลผลิต การแปรรูป และได้รับ
สวัสดิการช่วยเหลือจากรัฐใน
รูปแบบต่างๆ โดยใช้เงินกองทุนจาก
ค่าธรรมเนียมการส่งออกยาง (เงิน
เซส) ที่มีประมาณ 9,000 ล้านบาท

“เชื่อมั่นว่าการขึ้นทะเบียนดัง
กล่าว จะเป็นแนวทางสำคัญที่ช่วย
แก้ปัญหาชาวพาราได้อย่างทั่วถึง”
นายวีระศักดิ์ กล่าว

กยท.เร่งออกประกาศขึ้นทะเบียนเกษตรกร-สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางเร็วๆนี้

ข่าวเศรษฐกิจ สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) – ศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558

นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวถึงความคืบหน้าการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และ สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการร่างเพื่อนำเสนอเป็นประกาศคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยฉบับสมบูรณ์ โดยจะเปิดโอกาสให้เกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้มีความรู้ความสามารถมาเป็นที่ปรึกษาร่วมให้ความคิดเห็น เมื่อดำเนินการเรียบร้อย นอกจากจะได้อาเซียนข้อมูลของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อคัดสรรผู้แทนชาวสวนยางมาเป็นกรรมการบริหารการยางแห่งประเทศไทยแล้ว ยังทำให้มีฐานข้อมูลยางพารา สำหรับใช้บริหารจัดการพร้อมทั้งวางแผนพัฒนายางพาราอย่างเป็นระบบ รวมถึงการรักษาเสถียรภาพราคายางด้วย

นอกจากนี้ การขึ้นทะเบียนไว้กับการยางแห่งประเทศไทย จะทำให้เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยได้ประโยชน์ในการได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนตามกฎหมาย ทั้งด้านการประกอบอาชีพสวนยาง การทำอาชีพเสริม การปรับปรุงคุณภาพผลผลิต การแปรรูป และได้รับสวัสดิการช่วยเหลือจากรัฐในรูปแบบต่างๆ อีกทั้งยังได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนอีกมากมาย เช่น การจัดหาปัจจัยการผลิต การถ่ายทอดเทคโนโลยีความรู้วิชาการ

ส่วนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนไว้นั้น จะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้ดำเนินกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจที่หลากหลาย อาทิ การรวบรวมผลผลิต การปรับปรุงคุณภาพผลผลิต การตลาด และการแปรรูปเพิ่มมูลค่ายางในเชิงพาณิชย์ ตลอดจนเชื่อมโยงเครือข่าย สร้างความร่วมมือกันระหว่างสถาบันเกษตรกร รวมถึงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ด้านการตลาด การพัฒนาบุคลากรของสถาบันเกษตรกร การสร้างแรงจูงใจให้สถาบันเกษตรกรพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็ง และยั่งยืน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เชื่อมั่นว่าการขึ้นทะเบียนดังกล่าว จะเป็นแนวทางสำคัญประการหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหายางพาราได้ และชาวสวนยางจะได้รับประโยชน์ทั่วถึงกัน ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายการยางแห่งประเทศไทยอย่างแน่นอน

อินโฟเควสท์ โดย นิตารัตน์ วิเชียรศรี/รัชดา โทร.02-2535000 ต่อ 317 อีเมลล์: rachada@infoquest.co.th--



ไทยบริษัท

ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนส่งเสริมการทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

44 สหกรณ์ยางพัทลุง แก้วราคาตก ทุ่ม 100 ล้านผูกโรงงานแปรรูป (14/09/2558)

44 สหกรณ์ยางพัทลุง ทุ่มบฯ 100 ล้าน ผูกโรงงานแปรรูปยาง ป้อนต่างประเทศ อีกทั้งช่วยดันราคายางขยับขึ้น 1-2 บาทต่อกิโล และสร้างงานในท้องถิ่นกว่า 200 คน

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. นายไพรัช เจ้ยชุม ประธานเครือข่ายชาวสวนยางพาราจังหวัดพัทลุง เปิดเผยว่า ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดพัทลุง จำกัด โดยกลุ่มยางและสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดพัทลุง จำนวน 44 แห่ง ได้จับมือร่วมกันดำเนินการลงทุนสร้างโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอุตสาหกรรมยางพารา ในเขตอุตสาหกรรม ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง บนเนื้อที่ 49 ไร่ โดยใช้งบประมาณการลงทุนประมาณ 100 ล้านบาท ซึ่งจะแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์น้ำยางชั้น 100% และยางแท่ง เอสทีอาร์ 20 โดยจะเริ่มก่อสร้างในปี 2559 แล้วเสร็จภายในปี 2561

สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมดังกล่าวนี้จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้แก่ชาวสวนยางพาราประมาณ 1 - 2 บาท/กิโลกรัม และมีการสร้างงานในท้องถิ่นประมาณ 150 - 200 คน โดยมีตลาดรองรับจากต่างประเทศทั้งจากประเทศจีน และกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง เนื่องจากผลิตภัณฑ์น้ำยางชั้น 100 % และยางแท่ง เอสทีอาร์ 20 สามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางพาราได้หลายชนิด

ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ประจำวันที่ 14 กันยายน 2558

รง.ผลิตยางระดับโลก จ่อไม่รับซื้อยางอีสาน หลังพบใช้ "กรดซัลฟิวริก"(14/09/58)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัทผลิตยางรถจากต่างประเทศมีท่าทียกเลิกการสั่งซื้อยางพาราก่อนด้วยจากภาคอีสานของไทย หลังพบว่า คุณภาพยางตกต่ำลง จากการใช้กรดซัลฟิวริกหรือกรดกำมะถัน โดยพบปริมาณของซัลเฟตในยางที่สูง จนได้กลายเป็นปัญหาใหม่ที่กระทบกระเทือนต่ออุตสาหกรรมยางในภาคอีสาน นอกจากการใช้กรดดังกล่าวในกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งได้ก่อมลพิษต่อสุขภาพของแรงงานตามสวนยางและที่รับซื้อ รวมถึงปัญหาน้ำยางเหม็นไหลลงตามถนน จนสร้างความเดือดร้อนต่อผู้ใช้รถใช้ถนนและชุมชนทางผ่าน

ปัญหาคุณภาพยางตกต่ำลงนี้ สืบเนื่องจากเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ทางสมาคมยางพาราไทย ได้มีหนังสือ ถึงอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้แก้ไขปัญหาคูณภาพยางก่อนด้วย 3 ประเด็น หนึ่งในนั้นคือ การใช้กรดซัลฟิวริกให้ยางจับตัว ซึ่งเป็นวัตถุดิบผลิตยางแท่ง ส่งผลต่อคุณภาพยางลดลง

ขณะที่ บ.อี คิว รับเบอร์ จก. ผู้ส่งออกยางแท่ง ได้มีหนังสือถึงสมาคมฯ ว่าได้รับแจ้งจากผู้ผลิตยางล้อรายใหญ่ของโลก พบปัญหาในการผลิตยางล้อ จากยางก่อนด้วยในภาคอีสาน โดยพบว่ามึระดับของซัลเฟตสูง จึงตัดสินใจจะไม่รับซื้อยางแท่งที่ผลิตจากยางก่อนด้วยในภาคอีสาน จนกว่าได้รับการแก้ไข (จากเอกสาร)

นายพยุงศักดิ์ อภีรัตน์กุล ผอ.กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) อุดรธานี เปิดเผยว่า สกย. ส่งเสริมชาวสวนใช้ ?กรดฟอร์มิก? เพราะเป็นกรดอินทรีย์สลายตัวเอง จะทำให้คุณภาพยางดีไม่เปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตาม กลับพบว่า มีกลุ่มผู้ประกอบการค้าบางรายผลิต?กรดซัลฟิวริก?ซึ่งเป็นกรดกำมะถัน ผสมน้ำแล้วบรรจุขวดขาย ในราคาต่ำกว่าประมาณเท่าตัว ซึ่งชาวสวนนิยมใช้กันมาก เพราะราคาถูกกว่า ล่าสุดยังพบว่ามีการใช้ ?กรดสูฟน? หรือเกลือแคลเซียม ซึ่งเป็นกรด 2 ชนิดหลังที่ทำให้คุณภาพยางลดลงจริง

นายพยุงศักดิ์ยังกล่าวว่า สกย.ทำได้เพียงการส่งเสริม และรณรงค์ให้ชาวสวนยาง ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องคุณภาพ แต่หากจะให้ สกย.ไปบังคับคงทำไม่ได้ ซึ่งก็ต้องรณรงค์มากขึ้น ถ้าจะให้มีการบังคับห้ามใช้ กรมวิชาการเกษตรสามารถออกประกาศ เมื่อเห็นว่าสารเคมีใด หรือสารสังเคราะห์ใด ส่งผลกระทบต่อคุณภาพยาง หรืออื่นๆ ก็ออกประกาศเป็นสารต้องห้ามไม่ให้นำมาใช้กับยางพารา

- 2 -

ด้านนายธนวรรธน์ เลิศสุคนธ์ อุตสาหกรรม จ.อุดรธานี เปิดเผยว่า เมื่อช่วงปีเศษที่ผ่านมา จ.อุดรธานี ได้รณรงค์ให้ชาวสวนยางเลิกใช้ ?กรดซัลฟิวริก? เพราะทำให้ยางมีกลิ่นเหม็น ถนนลื่นเกิดอุบัติเหตุ และโรงงาน แก๊กลิ่นเหม็นไม่ได้ แต่กลับไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ล่าสุดมีข้อทักท้วงของผู้รับซื้อ และมีข่าวว่าจะไม่รับซื้อยางอีสาน เมื่อเดือนที่แล้ว รมว.อุตสาหกรรมคนก่อนจึงต้องเดินทางมาดูข้อเท็จจริง และเห็นควรให้กระทรวงอุตสาหกรรมออกมาตรการมาแก้ไขโดยด่วน ทั้งนี้ ขณะที่กำลังรออยู่ จะมีการส่งเสริมให้คู่ค้าหรือชาวสวนยางหันมาใช้กรดฟอร์มิก หรือกรดอินทรีย์อื่นแทน ด้วยการจัดหากรดให้ และแยกกลุ่มรับซื้อออกมาต่างหาก และแจ้งให้ผู้ประกอบการจำหน่ายกรดซัลฟิวริกว่าให้ยุติการผลิตและจำหน่าย หากฝ่าฝืนจะมีความผิดฐานผลิตกรดออกมาโดยไม่ได้รับอนุญาต

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวได้เดินทางสำรวจตามร้านจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์การเกษตร ในเขต ทต.บ้านฝื่อ อ.บ้านฝื่อ อุดรธานี พบว่าจะมีกรดซัลฟิวริก จำหน่ายทั้งปลีกและส่ง ในรูปแบบบรรจุขวดกว่า 5 ยี่ห้อ แต่ไม่ระบุว่าเป็นกรดซัลฟิวริก มีเพียงฉลากบอกสรรพคุณ มีทั้งน้ำที่เป็นสีขาวใส น้ำสีเหลืองใส โดยแบบขวดเล็กขายเป็นแพ็คแพ็คละ 6 ขวด ขวดละ 70 บาท และขวดแก้วบรรจุถังแบบเข้มข้น ขณะที่ ?กรดฟอร์มิก? บรรจุในแกลอนสีน้ำเงิน มีหลายยี่ห้อเช่นกันราคา 270 บาท ซึ่งผู้ค้าระบุว่ากรดซัลฟิวริกบรรจุขวด ขายเป็นแพ็คได้รับความนิยมมากกว่า เพราะราคาถูกและสะดวกในการใช้งาน

ที่มา มติชนออนไลน์(11 ก.ย 58)



สมชายวาง4หลักสร้างเสถียรภาพราคายาง (11/09/2558)

สถานการณ์ยางพารา - ข้าวย้อนหลัง

นาย สมชาย ชาญณรงค์กุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการยางแห่งประเทศไทย หรือ บอร์ด กยท. เผยถึงแนวทางการสร้างเสถียรภาพราคายางพารา ว่า เพื่อสร้างความมั่นคงด้านราคายางของประเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ผู้ประกอบธุรกิจยาง ผู้ส่งออก และเกษตรกรชาวสวนยาง จำเป็นต้องมีส่วนร่วมพัฒนา 4 เรื่องหลักคือ

1. จัดพื้นที่ปลูกยางให้มีความเหมาะสมในรูปแบบโซนนิ่ง และต้องมีข้อมูลแหล่งผลิตและปริมาณผลผลิตที่ชัดเจน
2. เพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศให้มากขึ้นทุกรูปแบบ 3. เร่งรัดการพัฒนาอุตสาหกรรมยางล้อยานยนต์ และ
4. ต้องมีการแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ส่งออกและเกษตรกรชาวสวนยาง โดยใช้หลักการเดียวกับอ้อย และมีสวัสดิการให้กับชาวสวนยางด้วย

ที่มา สำนักข่าวINN (11/09/58)

14 - 16 กันยายน 2558 หน้า 24 (1)

ชาวสวนยางเชียงรายรายสุคแก้ว ยางก้อนถ้วยราคาถูกลงโลละ 20

เชียงรายปลูกยางพารามากกว่า 5 แสนไร่ อีก 5 ปีน้ำยางกรีดยังเพิ่มขึ้นมากกว่า 1 แสนตัน เผยโรงงานแปรรูปเม็ดตั้งฐานผลิต ขณะที่ยางก้อนถ้วยราคาร่วงลงมาแตะ 20 บาท/กก. วอนรัฐหนุนสร้างโรงงานยางแท่ง ล่าสุดประเดิมเปิดสำนักงานการยางแห่งประเทศไทยแห่งแรกแล้ว

นายประสิทธิ์ หิมิตเส็น รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) กล่าวว่า หลังจากพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทยบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคมเป็นต้นมา พร้อมทั้งมีการจัดตั้งองค์กรบริหารเป็นการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และกำลังสรรหาคณะกรรมการบริหาร ขณะนี้ยังได้ทยอยเปิดสำนักงานการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ในภูมิภาคต่าง ๆ โดยได้เปิดสำนักงานการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จังหวัดเชียงรายเป็นแห่งแรกแล้ว ตั้งอยู่ที่

หมู่ 3 ต.บ้านคู อ.เมืองเชียงราย ทั้งนี้จังหวัดเชียงราย เป็นพื้นที่ปลูกยางพาราแหล่งใหม่ที่สำคัญโดยเริ่มลงทุนปลูกยางตั้งแต่ปี 2547 โดยปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกยางทั้งหมดกว่า 5 แสนไร่ สามารถกรีดยังได้เร็วกว่า 230,000 ไร่ ให้ผลผลิตปีละกว่า 5 หมื่นตัน และในระยะเวลาอีก 5 ปีข้างหน้า จะสามารถกรีดยังได้เพิ่มขึ้น คาดว่าจะมีผลผลิตมากกว่า 1 แสนตัน

“แนวโน้มราคายางพาราในภาพรวมนั้น คงจะไม่เพิ่มสูงขึ้นมากนัก โดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิจและจีดีพีของประเทศจีนไม่เติบโตขึ้น ซึ่งจีนเป็นผู้ซื้อสำคัญของไทย ทำให้การรับซื้อยางมีปริมาณเท่าเดิม แต่การผลิตยางพาราของไทยเพิ่มมากขึ้น

ด้านนายธรรมบุญ อุ่นธวัชขันตดา ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) จ.เชียงราย กล่าวว่า ปี 2558 จ.เชียงราย มีพื้นที่ปลูกยางพาราในระบบของ สกย.จำนวน 346,373 ไร่

สามารถกรีดยังได้แล้ว 233,812 ไร่ มีปริมาณน้ำยางกว่า 42,862 ตัน/ปี มีเกษตรกร 21,892 ราย ซึ่งที่ผ่านมาทางสกย.และประชาชนได้ร่วมกันพัฒนาและรวบรวมกลุ่มเกษตรกรเป็นสถาบันเกษตรกร

แล้วจำนวน 122 กลุ่ม ประกอบด้วยสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 8 สถาบัน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 25 กลุ่ม กลุ่มชาวสวนยาง สกย.จำนวน 89 กลุ่ม มีตลาดประมูลยางท้องถิ่น จำนวน 2 ตลาด มีเงินทุนหมุนเวียนในระบบปีละกว่า 1,000 ล้านบาท

นายสุวิทย์ โหมธิ ประธานเครือข่ายชาวสวนยางพารา จ.เชียงราย กล่าวว่า ปัจจุบันชาวสวนยางพาราส่วนใหญ่ในจ.เชียงราย จะเป็นเพียงผู้ปลูกและกรีดยังน้ำยางออกจำหน่าย โดยเกือบทั้งหมดจะจำหน่ายเป็นยางก้อนถ้วย ซึ่งสถาบันเกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มชาวสวนยาง ฯลฯ จะเป็นผู้รวบรวมผลผลิตของเกษตรกรในกลุ่ม จากนั้นจะใช้วิธีการเปิดประมูลให้เอกชนยื่นราคาที่สามารถรับซื้อ สกย.เชียงราย โดยราคายางก้อนถ้วยที่เกษตรกรจะอยู่รอดได้คือกิโลกรัมละ 32 บาทขึ้นไป แต่ราคาที่ซื้อขายจริงในตลาดตอนนี้ประมาณ 20 บาท/กก.เท่านั้น จึงต้องรอดูมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาลและ กยท.ต่อไป

“ในพื้นที่ จ.เชียงราย ยังไม่มีโรงงานแปรรูป ที่เข้าไปรับซื้อน้ำยางจากเกษตรกรโดยตรง แต่ปัจจุบันเชียงรายก็เป็นจุดส่งออกยางแผ่นรมควันไปประเทศจีน ผ่านด่านเชียงของ ซึ่งก่อนหน้านี้เครือข่ายได้เสนอรัฐบาลช่วยสนับสนุนให้มีการสร้างโรงงานทำยางแท่งและผลิตกัณฑ์ยางในเขตภาคเหนือด้วย”

รายงานข่าวจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย แจ้งว่าในเดือน ม.ค.-ก.ค. 2558 ประเทศไทยมีการส่งออกยางพาราและเศษยางพาราจาก จ.เชียงราย ไปยังจีนตอนใต้ มูลค่ากว่า 106 ล้านบาท โดยอยู่ในอันดับ 7 ของสินค้าที่ส่งออกไปยังจีนตอนใต้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ



5 แสนไร่ - สวนยางพาราในจังหวัดเชียงรายกว่า 5 แสนไร่ จะเปิดกรีดยังได้เต็มพื้นที่ทั้งหมดในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยจะมีน้ำยางเพิ่มขึ้น 1 แสนตัน แต่เกษตรกรยังคงจำหน่ายเฉพาะยางก้อนถ้วยราคาถูกลง เพราะไม่มีโรงงานแปรรูปเกิดขึ้น



14 - 16 กันยายน 2558 หน้า 24 (2)

3.45 รองจากสินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ พืชผลทางการเกษตร น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น ปลากระดักตากแห้ง ฯลฯ ขณะที่ในปี 2557 มีการส่งออกไปตลอดทั้งปีมูลค่ากว่า 187 ล้านบาท

14 กันยายน 2558 หน้า 16

บอร์ด กยท. เปิดแผนพัฒนายางพาราไทย เตรียมลุย 4 ช่องทางหลัก หาพื้นที่ปลูกที่เหมาะสม เพิ่มอัตราการใช้ในประเทศ เร่งยกระดับอุตสาหกรรมยางล้อ ดึงผู้เกี่ยวข้องแชร์ผลประโยชน์ร่วมกัน เชื่อมันสร้างเสถียรภาพราคาได้

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการยางแห่งประเทศไทยหรือบอร์ด กยท. เผยถึงแนวทางการสร้างเสถียรภาพราคายางพาราว่า เพื่อสร้างความมั่นคงด้านราคายางของประเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ผู้ประกอบการธุรกิจยาง ผู้ส่งออก และเกษตรกรชาวสวนยาง จำเป็นต้องมีส่วนร่วมพัฒนา 4 เรื่องหลัก คือ 1.จัดพื้นที่ปลูกยางให้มีความเหมาะสมในรูปแบบโซนนิ่ง และต้องมีข้อมูลแหล่งผลิตและปริมาณผลผลิตที่ชัดเจน 2.เพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศให้มากขึ้นทุกรูปแบบ 3.เร่งรัดการพัฒนาอุตสาหกรรมยางล้อยานยนต์ และ 4.ต้องมีการแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ส่งออกและเกษตรกรชาวสวนยาง โดยใช้หลักการเดียวกับอ้อย และมีสวัสดิการให้กับชาวสวนยางด้วย

ปัจจุบัน พื้นที่ปลูกยางพาราของไทยกระจายอยู่ทั่วประเทศ ภาครัฐจำเป็นต้องบริหารจัดการให้อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุด ทั้งยังต้องบริหารจัดการและควบคุมปริมาณผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ ด้วยเป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำและยกระดับราคาให้สูงขึ้นได้

สำหรับการส่งออกยางของไทยขณะนี้ยังต้องพึ่งพิง ตลาดยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และยางกึ่งสำเร็จรูป ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ยางขั้นต้นหรือไพรมารีโปรดักส์ (Primary product) หากไทยสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ยางสำเร็จรูปหรือฟินิชโปรดักส์ (Finish product) ให้มีความหลากหลายมากขึ้นและส่งออกได้ เช่น ยางล้อยานยนต์ จะช่วยเพิ่มปริมาณการใช้ยางในประเทศพร้อมเพิ่มมูลค่าสินค้า และแก้ไขปัญหาราคายางได้อย่างยั่งยืน

ขณะเดียวกันควรลดวิธีการซื้อขายแบบเก็งราคา และมุ่งพัฒนาตลาดซื้อขายแบบส่งมอบจริง เพื่อแก้ปัญหาการปั่นราคาและเก็งกำไร เป็นทางออกหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาได้ นายสมชายกล่าว

นอกจากนั้น การส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้จากการทำการเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง จะทำให้เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพมากขึ้น หากยังมีราคาถูกก็หยุดกรี๊ดเป็นการชั่วคราว แต่ยังสามารถหารายได้จากการทำเกษตรผสมผสานในสวนยาง และลดค่าใช้จ่ายจากการปลูกพืชผักสวนครัว หรือเลี้ยงสัตว์ได้อีกทางหนึ่ง เพื่อมาทดแทนในช่วงเวลาดังกล่าว

นายสมชาย กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ไทยจำเป็นต้องเร่งรัดการพัฒนาอุตสาหกรรมยางล้อ โดยเร่งส่งเสริมให้สร้างโรงงานผลิตยางล้อที่ทันสมัยและพัฒนาศูนย์ทดสอบคุณภาพยางล้อให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของสากล เพื่อสนับสนุนการผลิตและส่งออกยางล้อยานยนต์ไปต่างประเทศ เพื่อลดการพึ่งพิงตลาดส่งออกยางแท่ง ยางแผ่นรมควัน ยางคอมปาวด์ และยางกึ่งสำเร็จรูป อย่างไรก็ตาม ตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์ยางขั้นต้นก็จำเป็นต้องรักษาไว้เช่นกัน ซึ่งคาดว่า ภายในเวลา 3 ปี ราคายางจะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น

"การแบ่งผลประโยชน์ระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจยาง ผู้ส่งออก เกษตรกรชาวสวนยาง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถใช้แนวทางการบริหารจัดการอ้อยและน้ำตาลมาเป็นต้นแบบได้ คือ โรงงานกับชาวไร่เหมือนกับหุ้นส่วนกัน และรัฐบาลเป็นคนกลาง โดยทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังในการบริหารจัดการเรื่องแบ่งผล ประโยชน์ให้ชัดเจน จะทำให้ราคายางมีความคงที่มากขึ้น ซึ่งทั้ง 4 ประเด็น ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องขับเคลื่อนในระยะเริ่มต้น คาดว่า จะเป็นกลไกทำให้ราคายางมีเสถียรภาพมากขึ้นได้ภายใน 3 ปีนี้" นายสมชาย กล่าว



14 กันยายน 2558 หน้า A 7

ขู่พณ.ห้ามซื้อปาล์มต่ำกว่า4บ.

รับไม่ได้ราคา3.20บาทขาดทุนยับ เตรียมระดมพลังเคลื่อนไหวกดดัน

พรสฤกษ์ สมาคมสวนปาล์มภาคใต้ขู่พณ.ชี้ยังกดซื้อต่ำกว่า 4 บาท ราคาลดต่ำกว่าต้นทุนขาดทุนยับ

นายทศพล ชวีญรอด ประธานภาคีเครือข่ายชาวสวนยางพาราและสวนปาล์มแห่งประเทศไทย (คยปท.) เปิดเผยว่า วันที่ 14 ก.ย.นี้ กลุ่มชาวสวนปาล์มน้ำมัน 8 จังหวัดภาคใต้ คือ จ.นครศรีธรรมราช ตรัง กระบี่ ชุมพร พัทลุง สุราษฎร์ธานี ระนอง และ จ.สตูล จะประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาชาวสวนปาล์มขาดทุน

ทั้งนี้ หลังจากกระทรวงพาณิชย์ประกาศปรับลดราคาแนะนำรับซื้อผลปาล์มดิบเปอร์เซ็นต์น้ำมัน 17% จากกิโลกรัม(กก.)ละ 4.20 บาท เหลือ กก.ละ 3.20 บาท ถือว่าเป็นราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนการปลูกปาล์มของเกษตรกรที่ราคา กก.ละ 3.38 บาท

นายทศพล กล่าวอีกว่า ในทางปฏิบัติเมื่อเกษตรกรนำผลผลิตปาล์ม น้ำมันเปอร์เซ็นต์น้ำมัน 19% ไป

ขายให้กับโรงสกัดมักจะถูกกดราคา ประเมินว่ามีเปอร์เซ็นต์น้ำมัน 17% จะได้ราคาเพียงกก.ละ 3.20 บาท เท่านั้น หากกระทรวงพาณิชย์ไม่แก้ไขปัญหาดังกล่าวจะเคลื่อนไหวเรียกร้องต่อเนื่อง

นายสุคนธ์ เฉลิมพิพัฒน์ นายกสมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ขณะนี้ในพื้นที่ยังไม่มีมีการซื้อผลปาล์ม เพราะยังไม่มั่นใจกับราคาแนะนำ เนื่องจากเดิมที่เคยหารือกับกระทรวงพาณิชย์ ได้ยื่นขอราคาแนะนำที่ กก.ละ 4-5 บาท เพราะคำนวณจากต้นทุน 3.38 บาท บวกกำไร 40% หรือ กก.ละ 4.73 บาท แต่เมื่อมาลดราคาเป็น กก.ละ 3.20 บาท ทำให้ชาวสวนขาดทุนหนัก

นายสุคนธ์ กล่าวอีกว่า แม้กระทรวงพาณิชย์จะมีเงื่อนไขให้เพิ่มราคา 1% น้ำมันได้อีก กก.ละ 30 สตางค์ แต่ชาวสวนหลายพื้นที่ เช่น อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ที่ปลูกผลผลิตได้ปาล์มเปอร์เซ็นต์น้ำมัน 19-19.5%

เมื่อนำไปขายก็จะถูกกดราคารับซื้อ เป็นราคาผลปาล์มเปอร์เซ็นต์น้ำมัน 17% ดังนั้นการแก้ไขที่ดีที่สุด คือ รัฐบาลต้องระบายนโยบายปาล์มที่มีอยู่ 4.5 แสนตันเพื่อดันราคาให้สูงขึ้น

ขณะที่กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดพัทลุง 44 แห่ง ได้จับมือร่วมกันลงทุนสร้างโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอุตสาหกรรมยางบนเนื้อที่ 49 ไร่ เขตอุตสาหกรรม ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง โดยใช้งบลงทุนขั้นต้น 100 ล้านบาท แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์น้ำยางชั้น 100% และยางแท่งเอสทีอาร์ 20 ส่งออกต่างประเทศ

นายไพรัช แจ้ขุม ประธานเครือข่ายชาวสวนยางพาราจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า โครงการนี้จะเริ่มก่อสร้างในปี 2559 คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2561 และในปี 2562 ยางของสมาชิกจะนำเข้าสู่โรงงานเพื่อแปรรูป จะเกิดมูลค่าเพิ่มให้กับสมาชิกสหกรณ์ประมาณ 1 บาท/กก. และ 2 บาท/กก. ■

สมาคมสวนยางอีสาน เลือกลง "อีโต้" เข้าชิงเก้าอี้บอร์ดยางไทย(14/09/58)

(11 ก.ย.58) ผู้สื่อข่าวจ.อุดรธานี รายงานว่า ที่ห้องประชุมโรงแรมสยามแกรนด์ ถนนรอบเมือง ทต.หนองบัว อ.เมือง นายอำนวยการ ปะติเส อธิบดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญ สมาคมเกษตรกรชาวสวนยางภาคอีสาน พร้อมกล่าวถึงการขับเคลื่อน พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทยสู่การปฏิบัติจริง ของโครงการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายการยางแห่งประเทศไทย โดยมีองค์กรยาง และสมาชิกสมาคมฯ 20 จังหวัดภาคอีสาน ส่งตัวแทนมาร่วมประชุมมากกว่า 500 คน

ด้วยเนื้อหาตามพ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย ซึ่งมีผลเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคมที่ผ่านมา ระบุว่า จะต้องเลือกตั้งตัวแทนเกษตรกร ไปเป็นบอร์ดชั่วคราว เพื่อไปออกกฎหมายลูกและกฎระเบียบ ภายใน 120 วัน ประกอบไปด้วย ประธาน คือนายกรัฐมนตรี ตัวแทนราชการจำนวน 6 คน , ตัวแทนเอกชนจำนวน 2 คน และตัวแทนเกษตรกร 5 คน โดยเป็นผู้แทนองค์กรสวนยาง 2 คน ผู้แทนชาวสวนยาง 3 คน ทำให้ที่ประชุมวันนี้ จะต้องเลือกตั้งตัวแทนขึ้นมา โดยในวันนี้ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายธีระชัย แสนแก้ว หรืออีโต้ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย นายกสมาคมเกษตรกรชาวสวนยางภาคอีสาน และอธิบดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นตัวแทนองค์กรสวนยางภาคอีสาน เพื่อให้ตัวแทนองค์กรแต่ละภาคเลือกไปเป็นบอร์ด 2 คน

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสมาพันธ์องค์กรเกษตรกรสวนยางแห่งประเทศไทย , นายธีระชัย และคณะกรรมการได้ร่วมแถลงข่าวบอร์ดที่จะทำการเลือกตั้งทางอ้อม เพื่อจะมาทำหน้าที่ชั่วคราวเมื่อทำกฎหมายลูก และออกระเบียบเสร็จ ก็จะมาเลือกตั้งใหม่กันอีกครั้ง โดยในส่วนของตัวแทนองค์กรแต่ละภาค ภาคเหนือได้เลือกแล้ว 8 กันยายน , อีสานเลือกวันนี้ , ภาคตะวันออกเลือกที่ระยอง 14 กันยายน มีตัวแทนภาคละ 1 คน และภาคใต้เลือกวันที่ 22-23 กันยายน มีตัวแทน 2 คน

- 2 -

ด้านนายธีระชัย กล่าวว่า พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย ล้อเลียนมาจาก พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย แต่ดีกว่าในหลายส่วน ที่จะทำให้ชาวสวนยางยืนได้ด้วยขาของตนเอง ไม่ต้องไปขอร้องขอรบกวนจากรัฐบาลมาสนับสนุน ยกเว้นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งในช่วงภาวะราคายางตึงตัว และมีเรื่องที่ชาวสวนยางต้องทำทั้งเรื่องเก่าอย่างเงินชดเชย ปี 58-59 และเรื่องการขับเคื้อน พ.ร.บ.การยางฯ เพื่อให้เกิดกลไกคือ องค์การสงเคราะห์การทำสวนยาง , องค์การยาง และสำนักงานวิจัยยาง กรมวิชาการ

ขณะที่นายอุทัย ยังกล่าวว่า รัฐบาลให้เกียรติเกษตรกรชาวสวนยาง มากกว่านายทุน หรือกลุ่มอื่นๆ โดยขณะนี้หน่วยงานราชการ กำลังร่างกฎหมายลูก ซึ่งบางส่วนเรายังรับไม่ได้ ต้องเข้าไปแก้ไขปรับเปลี่ยน อาทิ คุณสมบัติของชาวสวนยาง ต้องมีเอกสารสิทธิที่ดินเท่านั้น ซึ่งมีปัญหาอยู่จำนวนมาก ที่มีเอกสาร สทก. และที่ป่าสงวนที่เสื่อมโทรม บางคนเป็นคนกรีดยางเป็นคนดูแลสวนก็ไม่ได้ แต่เราคิดว่าเขาน่าจะได้รับสิทธิส่วนนั้นด้วย ถ้าไม่ได้สิทธิก็ต้องขอกับนายทุน ซึ่งเราต้องเข้าไปมีส่วนร่างระเบียบเพื่อรักษาสิทธิของชาวสวนยาง ไม่ว่าจะเป็นเงินคุ้มครองยามชรา เงินบริหารจัดการองค์กร ที่ชาวสวนจะทำเพียงยางดินไม่ได้แล้ว แต่ต้องก้าวไปในระดับอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม มีคนจ้องโจมตีว่า เป็นตัวปลอม กล่าวหาว่าไอ้หน้าคำอยากเป็นบอร์ด ซึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะ พ.ร.บ.การยางฯ เขียนไว้ชัดเจน

ทั้งนี้ นายธีระชัย กล่าวกับชาวสวนยางว่า ตนเป็นเกษตรกรมาตลอดชีวิต ก่อนจะได้เป็น รมช.เกษตรฯ เมื่อไม่ได้เป็น รมต.ก็ยังเป็นเกษตรกรปลูกอ้อยและยางพารา อยู่กับ พ.ร.บ.อ้อยฯ มาตั้งแต่ ปี 26 เห็นว่า พรบ.การยางฯ จะช่วยชาวสวนยางได้ ก็ถามลูกว่าจะทำอ้อยต่อไหม ถ้าไม่ทำพอจะขายเครื่องมือทิ้ง ลูกก็ตอบตกลงว่าจะหอบปริญญากลับมาทำไร่อ้อย ตนเองก็เข้ามาดูแลสวนยางอย่างเต็มตัว และจะเอาประสบการณ์ ความรู้ความสามารถมาช่วยชาวสวนยาง

ที่มา มติชนออนไลน์ (11/09/58)



ราคาประมูลวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2558

ราคาประมูล ตลาดกลางยางพาราสงขลา

ยางแผ่นดิบ	45.06	(11/09/58)
ยางแผ่นรมควันชั้น3	46.61	(11/09/58)
น้ำยางสด ณ โรงงาน	42.50	↑ 0.50
เศษยาง (100%) ณ โรงงาน	39.50	(11/09/58)

คาดการณ์ราคายางวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2558

ราคายางมีแนวโน้มทรงตัวหรือเคลื่อนไหวในช่วงแคบ ๆ ทิศทางเดียวกับตลาดโตเกียว โดยมีปัจจัยบวกจากเงินเยนและเงินบาทยังมีแนวโน้มอ่อนค่า ประกอบกับกระแสคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้ หลังจากสหรัฐฯ เปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอ ส่วนปัจจัยลบมาจากราคาน้ำมันปรับตัวลดลงและการชะลอซื้อของนักลงทุนเพื่อรอดูการประชุมนโยบายการเงินของเฟด ในสัปดาห์นี้ (16-17 กันยายน 2558)

12 กันยายน 2558 หน้า 1, 12 (1)

จัดม.44ตั้งศูนย์แก้วิกฤตบิน บินตรงคสช.

พันคค.-‘แม่ทัพฟ้า’นั่งคุม ‘บิ๊กตุ๋น’ ม.44 แก่ไอเคโอให้
ป้อมบ่นดบ.รถไฟจีนแพง ไขว่คว้าหาเหตุระบบราชการติดขัด
ล่อผีต-2ฝ่ายถกไม่ลงตัว ฟ้าผ่า ‘สมคิด-พวก’ ทุ่มเท
พื้นที่เศรษฐกิจ เล็งเจาะตลาด
‘ซีแอลเอ็มวี’ ดัน พวจ.เป็นผู้นำ
ทางการค้า (อ่านต่อหน้า 12)

ม.44 มอบดาบ พบ.ทอ. แก่ใจกย ‘ไอเคโอ’
กรรพิกมตีชนรายวัน
Matichon Daily Graphic
(12.09.15)

ที่มา: คำสั่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. ออกตาม ม.44 รัฐธรรมนูญชั่วคราว

ศบปพ. (CRCA)
ตั้ง ‘ศูนย์บัญชาการ แก้ไขปัญหาการบินพลเรือน’ (Command Center for Resolving Civil Aviation Issues)
พล.อ.ตรีทศ สนแจ้ง
ผบ.ทอ.
เป็น ผบ.ศบปพ.
ขึ้นตรงต่อหัวหน้า คสช.

โครงสร้าง

- ให้ ผบ.ศบปพ. แต่งตั้งคณะกรรมการ
- ให้ ทอ. และ กก. การบินพลเรือน เป็นเจ้าภาพแก้ไขปัญหาคองทัพอากาศไปช่วยปฏิบัติงานที่กรมการบินพลเรือนหรือหน่วยงานอื่นไม่เกิน 4 ปี โดยยังมีตำแหน่งและอัตราในสังกัดเดิม

อำนาจหน้าที่

- กำหนดนโยบายแนวทางปฏิบัติการ
- สั่งการ กำกับดูแล ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาคองทัพอากาศไปช่วยปฏิบัติงานที่กรมการบินพลเรือนหรือหน่วยงานอื่นไม่เกิน 4 ปี โดยยังมีตำแหน่งและอัตราในสังกัดเดิม
- ให้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งพัฒนานโยบาย
- กำหนดโครงสร้างและอัตรากำลังของ ศบปพ.
- ตั้งคณะอนุ กก. และคณะทำงานเป็นการเฉพาะ
- พิจารณาให้ความเห็นชอบอัตราจ้างและผลตอบแทน
- พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการจ้างที่ปรึกษา
- เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ชรก. หรือภาคเอกชน ร่วมประชุม
- เผยแพร่ข่าวสารและประชาสัมพันธ์การดำเนินการ
- รายงานผลการปฏิบัติให้หัวหน้า คสช. ทราบ
- ปฏิบัติการอื่นตามที่หัวหน้า คสช. มอบหมาย

พิจารณาโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่ทำตามคำสั่ง

12 กันยายน 2558 หน้า 1, 12 (2)

ต่อจากหน้า 1

วิกฤตบิณ

นายกฯขอคุณ'สมคิด'ทุ่มเท

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 11 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ครั้งที่ 3/2558 พร้อมกล่าวในช่วงต้นของการประชุมว่า ต้องขอขอบคุณคณะทำงานทุกฝ่ายต่อการดำเนินงานที่ผ่านมาด้วยความอดทน วิริยะ อุตสาหะ ท่ามกลางปัญหาในขณะนี้ และจากนี้ไปเป็นการเดินทางยุคใหม่ ทำอย่างไรให้องค์กรทำงานอย่างบูรณาการ อาศัยความเชื่อมโยงทางด้านแผนงาน โครงการ และงบประมาณตามที่กำหนด โดยทุกคนต้องนำไปปฏิบัติ

"อยากให้ทุกคนเข้าใจการปฏิบัติงานในช่วงนี้ และขอขอบคุณนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี รวมทั้งทุกคนที่เกี่ยวข้องที่ทำงานอย่างทุ่มเท ซึ่งสถานการณ์ช่วงนี้ดีขึ้น แต่ต้องรอผลงานที่ปรากฏเป็นรูปธรรมชัดเจน ทั้งหมดเป็นการปฏิบัติที่สำคัญในช่วงที่เรากำลังยกวางรัฐธรรมนูญใหม่" พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

สั่งแยกประเภท'เอสเอ็มอี'

ต่อมา พล.อ.ประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ว่า การประชุมวันนี้มีหลายด้านที่มีความก้าวหน้า โดยรัฐบาลต้องให้ความสำคัญกับวิสาหกิจหลายระดับ นอกจากนี้ยังได้นำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาขับเคลื่อนประเทศ ทั้งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ยุทธศาสตร์การพัฒนา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา นำทั้งหมดมาวางแผนงาน โครงการ เพื่อความยั่งยืน ยกกระดับเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งธุรกิจระดับล่างนั้นค่อนข้างมีปัญหา เพราะมีอยู่จำนวนมาก ทั้งยังเกี่ยวข้องกับการเกษตรและธุรกิจเล็กๆ ขณะเดียวกันรัฐบาลจะมีการทบทวนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ได้สั่งการให้แยกประเภทของเอสเอ็มอีออกเป็น 3 กลุ่ม 1.กลุ่มที่มีความแข็งแรง 2.กลุ่มที่จะขยายกิจการภายในประเทศและออกนอกประเทศ 3.กลุ่มที่กำลังเริ่มต้น ที่ฟื้นฟู โดยต้องหาทุนช่วยเหลือ

และได้มอบหมายกระทรวงอุตสาหกรรมให้

ไม่นิรโทษกรรมทางภาษี

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ที่ประชุมครั้งนี้ส่วนใหญ่จะมีการพูดถึงการเตรียมการเพื่อส่งเสริมเอสเอ็มอีให้เข้มแข็ง โดยในขณะนี้มีผู้ประกอบการธุรกิจเอสเอ็มอีประมาณ 2.7 ล้านราย แต่มีเพียง 7 แสนรายเท่านั้นที่เข้าสู่ระบบ ซึ่งที่ประชุมไม่เห็นด้วยกับการที่นิรโทษกรรมภาษีให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่อยู่นอกระบบ เพื่อดึงดูดเข้าสู่ระบบ เนื่องจากเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องที่จะสนับสนุนคนผิดกฎหมาย โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังเตรียมมาตรการอื่นเพื่อจูงใจผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้เข้าสู่ระบบแทน

"นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ ได้ให้แนวทางการทำงานว่า ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการขยายตลาดไปในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะในตลาดกลุ่มซีแอลเอ็มวี (กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม) รวมทั้งยังมีแนวคิดในการเชื่อมโยงธุรกิจเอสเอ็มอี โดยเสริมศักยภาพทักษะด้านการจัดการลงทุนให้แก่ผู้ว่าแต่ละจังหวัด นอกเหนือจากทักษะด้านความมั่นคงอย่างเดียว ซึ่งผู้ว่าฯ จะต้องเป็นผู้นำทางการค้า โดยประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนและระดับกลุ่มจังหวัดที่มีอยู่ 19 กลุ่มจังหวัด ให้มีการจัดตั้งคลัสเตอร์การค้าที่มีลักษณะเฉพาะตัวในแต่ละภูมิภาค อาทิ กลุ่มจังหวัดอันดามัน อาจเน้นเรื่องการท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ อาจเน้นเรื่องสินค้าเฉพาะที่มีภาคเหนือ" นายสุวิทย์กล่าว

นัดถกทูตพาณิชย์แก้ส่งออก

นายสุวิทย์กล่าวว่า วันที่ 14 กันยายนนี้ จะประชุมร่วมกับทูตพาณิชย์แต่ละภูมิภาค โดยจะให้นโยบาย 2 เรื่อง คือ 1.จะแก้ปัญหาอย่างไร หรือแก้เกมการส่งออกที่ยังติดลบอย่างไรในช่วงเดือนที่เหลือของปี 2558 ให้สถานการณ์ดีขึ้น และ 2.จะเตรียมแผนและมียุทธศาสตร์กระตุ้นการส่งออกให้กลับมาเป็นบวกอย่างไรเท่าไร ในปี 2559 ทั้งนี้ยังไม่อาจระบุตัวเลขเป้าหมายว่าจะเป็นที่ใด คงต้องดูการรายงานสถานการณ์แต่ละประเทศ รวมทั้งกับภาคเอกชนที่ได้เข้าหารือแล้วก่อนหน้านี้

"ยังมีมุมมองเดียวกับภาคเอกชนว่าปีนี้การส่งออกติดลบ และเป็นบวกในปีหน้า เพียงแต่

ต้องดูปัจจัยบวกและลบก่อนถึงจะระบุตัวเลขที่ชัดเจน โดยจะมีการเสนอที่ประชุม ครม.รับทราบภายใน 1-2 สัปดาห์ เบื้องต้นจะเน้นเรื่องการจัดทัพใหม่ ปรับโยกทูตพาณิชย์ใหม่ที่มีทั่วโลก 65 แห่ง เพื่อให้เหมาะสมกับยุทธศาสตร์และเป้าหมาย โดยเฉพาะการดึงทูตพาณิชย์นอกอาเซียนและเอเชียเข้ามาเพิ่มในอาเซียนและเอเชียแทน" นายสุวิทย์กล่าว

'มาร์ค'ห่วงผู้ใช้หนี้กองทุน

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาล กรณีการเพงประมาณให้กับกองทุนหมู่บ้านว่า แม้เป็นเรื่องจำเป็นแต่ต้องระมัดระวัง เพราะอาจทำให้เกิดกรณีที่ประชาชนไปกู้เงินนอกระบบมาใช้หนี้กองทุนหมู่บ้านเดิมเพื่อใช้สิทธิกู้ใหม่ ซึ่งจะกระทบต่อหนี้ครัวเรือนที่สูงอยู่แล้ว จึงต้องมีกลไกที่ทำให้การปล่อยกู้ช่วยสร้างรายได้ ไม่ใช่ไปใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์

"ผมเห็นว่ามาตรการที่เป็นโครงการจ้างงานหรือสร้างโอกาสเป็นมาตรการที่ดีกว่า ส่วนกองทุนหมู่บ้านต้องใช้อย่างระมัดระวัง เพราะรัฐบาลยังจำเป็นต้องสะวางปัญหาเรื่องหนี้ครัวเรือนที่สูงถึง 80 เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี ทั้งนี้ รัฐบาลคงมีอีกหลายมาตรการ โดยเน้นเป้าหมายที่เศรษฐกิจฐานราก ถือว่ามาถูกทางแล้ว แต่จะอย่างไรให้เข้มแข็งและมีกำลังซื้อมากขึ้น" นายอภิสิทธิ์กล่าว

'บิ๊กป้อม'แจงเงินซื้อข้าว-ยาง

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงการทำสัญญาซื้อขายข้าวกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่มีกระแสข่าวว่าการเดินทางไปจีนเมื่อช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา มีการตกลงจะทำสัญญาใหม่เพื่อขยายข้าวให้เงินอีก 2 ล้านตันว่า ที่เดินทางไปเยือนจีนตั้งแต่ช่วงต้นปีตามที่นายกฯมอบหมายให้เดินทางไปนั้น มีการตกลงกันว่าจะมีการซื้อข้าวจากไทย โดยเป็นข้าวเก่า 1 ล้านตัน ข้าวใหม่อีก 1 ล้านตัน และยางพาราอีก 2 แสนตัน แต่สัญญาซื้อขายข้าวฉบับเก่าของรัฐบาลที่แล้วยังค้างอีก 7 แสนตัน ดังนั้นรวมแล้วก็ 2.7 ล้านตัน และขณะนี้ทำสัญญาขายไปแล้ว 1 ล้านตัน ส่วนเรื่องยางพารากำลังทำสัญญาอยู่ ถ้าเสร็จก็คงลงนามได้ ซึ่งคงจะทำให้เร็วที่สุดเพราะตอนนี้คุยกันเรียบร้อยแล้ว

12 กันยายน 2558 หน้า1, 12 (3)

‘บิ๊กตู’ใช้มาตรา44แก้การบิน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. กล่าวถึงการใช้อำนาจตาม มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว พ.ศ.2557 มีคำสั่ง คสช.ที่ 27/2558 จัดตั้งศูนย์บัญชาการ แก้ไขปัญหาการบินพลเรือน (ศบพ.ฟ.) ขึ้น ตรงกับหัวหน้า คสช. โดยมีผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) เป็นผู้บัญชาการศูนย์ฯ เพื่อ แก้ไขปัญหาการกำกับดูแลและพัฒนาการบิน พลเรือนของประเทศไทย กรณีองค์การการบิน พลเรือนระหว่างประเทศ (ไอเคโอ) ให้ใบแดง ว่า ไม่ได้ให้ ผบ.ทอ.มาคุม แต่ให้มาสนับสนุน ช่วยเหลือดูแลในสิ่งที่ปัญหา ดูและอะไร ที่กฎหมายปกติจัดการไม่ได้ จึงต้องใช้อำนาจ ตรงนี้เข้ามาจัดการ

“ทำให้สะดวกขึ้น ที่ผ่านมามีปัญหาเรื่อง ข้อกฎหมายเยอะแยะ วันนี้พยายามแก้ไข ปัญหาให้มีความยั่งยืน ขณะเดียวกันเราออก กฎหมาย 3 วรระได้ใหม่ล่ะ เพราะกฎหมายมัน รอกันเต็มไปหมด มันสั่งการไม่ได้ ดังนั้นจึงต้อง ใช้มาตรา 44 ตั้งองค์การขึ้นมา โดยทั้งหมดต้อง ทำตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี โดยให้ นโยบายคือ ไปช่วยกระทรวงคมนาคมและกรม การบินพลเรือนว่าจะทำอย่างไรกับเขา เพราะจะ ให้ทำมันทำไม่หมดแต่เขาติดปัญหาเรื่องกฎหมาย” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

แก้ปัญหาดิตซ์ให้เร็วขึ้น

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคมนาคม กล่าวว่า จากแผนงานต่างๆ ของกรมการบินพลเรือน (บพ.ฟ.) จะส่งตรงให้ กับ ศบพ.ฟ.โดยตรง ไม่ต้องผ่านทางกระทรวง คมนาคมแล้ว โดยศูนย์นี้จะมุ่งเน้นช่วยเหลือ ในเรื่องที่ บพ.ฟ.ยังติดขัด ไม่ว่าจะเป็นการติดขัด เรื่องงบประมาณ กำลังคน เรื่องระเบียบ การ จัดลำดับความสำคัญ รวมถึงการเข้าไปช่วย ดูแลแผนบูรณาการของ บพ.

นางปาริชาติ ศชรรัตน์ อธิบดี บพ. กล่าวว่า แนวทางแก้ไขปัญหของ บพ.ตามคำแนะนำ ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ไอเคโอ) ผ่านศูนย์ ศบพ.ฟ.ที่มี คสช.ดูแล โดยตรงนั้น จะช่วยให้การดำเนินงาน ขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง หรือขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ สามารถดำเนินการได้เร็วขึ้น จากเดิมที่ บพ.ได้ ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ แต่ติดปัญหา ในกระบวนการภาครัฐที่ต้องใช้เวลานาน

กรมประมงเร่งแก้ปม‘ไอยูยู’

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงความ คืบหน้าการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิด กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (ไอยูยู) ว่าขณะนี้กรมประมงได้จัดส่งเอกสารที่ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหประมงไอยูยูของไทย ไปให้ทางสหภาพยุโรปหรืออียูเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย ร่างพระราชกำหนดการประมง แผนระดับชาติในการป้องกัน ยับยั้ง และ ขจัดการทำประมงไอยูยู (NPOA-IUU) แผน บริหารจัดการประมงทะเล แผนการปรับปรุง ระบบตรวจสอบย้อนกลับ แผนควบคุม และ ตรวจสอบการทำประมงแห่งชาติ แผนการ ป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ ในภาคประมง

ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 12-17 กันยายนนี้ คณะ ผู้แทนฝ่ายไทยจะเข้าหารือร่วมกับทางอียู เพื่อ รับทราบข้อสรุปที่เป็นไปตามมาตรฐานอียู

‘ไทย-จีน’ถกความร่วมมือรถไฟ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคมนาคม ให้สัมภาษณ์ภายหลังการ ประชุมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่าง ไทย-จีน ครั้งที่ 7 ร่วมกับนายหวัง เชี่ยวเตา หัวหน้าคณะฝ่ายจีน ที่โรงแรมรอยัล ออคิด เซอราตัน ถนนเจริญกรุง ว่าที่ประชุมได้พิจารณา รายละเอียดโครงการรถไฟความเร็วปานกลาง เส้นทางกรุงเทพฯ-แก่งคอย-นครราชสีมา-หนองคาย และแก่งคอย-มาบตาพุด ระยะทาง 873 กิโลเมตร โดยเฉพาะการก่อสร้างระยะที่ 1 ช่วงที่ 1 กรุงเทพฯ-แก่งคอย และช่วงที่ 3 แก่งคอย-นครราชสีมา ระยะทาง 252 กิโลเมตร เบื้องต้นที่ประชุมยังมีความเห็นที่แตกต่างกัน ในเรื่องการออกแบบการก่อสร้าง แนวเส้นทาง และรูปแบบทางการเงิน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องหา ข้อสรุปในเรื่องนี้ให้ได้ก่อน

นายอาคมกล่าวว่า สำหรับมูลค่าการลงทุน ระยะที่ 1 ไทยยืนยันให้มีการตั้งที่ปรึกษา ทางการเงินของฝ่ายไทยเพื่อประเมินราคาด้วย และไทยจะพิจารณาว่าราคาเหมาะสมเพียงใด เพื่อให้วิเคราะห์มูลค่าโครงการได้เหมาะสม และได้ราคาค่าก่อสร้างที่เป็นจริง ขณะเดียวกัน จะใช้ราคาวาลูในไทยเป็นหลัก แต่ที่ผ่านมาทาง ไทยและจีนยังมีความเห็นแตกต่างกัน โดย มูลค่าจีนจะใช้ดัชนีราคาลินค้าวัสดุก่อสร้างใน

ประเทศมาประกอบการพิจารณาด้วย

ยังไม่สรุปตอกหมุดเมื่อไหร่

“ตอนนี้ยังไม่สามารถสรุปว่าจะเริ่มงาน ก่อสร้างได้เมื่อไหร่ เนื่องจากการสำรวจพื้นที่ การก่อสร้างของจีนเป็นการสำรวจในเมืองต้น เทานั้น ขณะที่การสำรวจพื้นที่ที่ใช้การถ่าย ภาพทางอากาศแนวเส้นทางโครงการก็คืบหน้า เพียง 30% เท่านั้น” นายอาคมกล่าว

แหล่งข่าวจากกระทรวงคมนาคมกล่าวว่า สาเหตุที่ยังไม่สามารถสรุปตัวเลขค่าก่อสร้าง ระยะที่ 1 ได้นั้น เนื่องจากฝ่ายจีนได้สำรวจ ออกแบบและรวมโครงสร้างการก่อสร้างส่วน ต่อขยายรถไฟฟ้ามหานครถึงกึ่ง ช่วงพญาไท- ดอนเมืองเข้าไปด้วย และยังไม่มีแยกศูนย์ ก่อสร้างระยะที่ 1 กับระยะที่ 2 ทำให้ค่าก่อสร้าง มีมูลค่าสูง ดังนั้น จะต้องหารือในรายละเอียด เรื่องแยกส่วนดำเนินการให้จบ โดยฝ่ายจีนจะ ต้องทำเฉพาะส่วนของรถไฟไทย-จีนเท่านั้น

“ฝ่ายจีนไม่ได้แจ้งใจรวมงานก่อสร้างทั้งหมด เข้าด้วยกัน แต่ในทางเทคนิคการก่อสร้างอาจ ทำให้ฝ่ายจีนเข้าใจว่าควรทำแบบนั้น ฝ่ายไทย จึงต้องหารือเรื่องนี้ให้ละเอียดเพื่อความชัดเจน ในการออกแบบก่อสร้าง” แหล่งข่าวกล่าว

‘บิ๊กป้อม’ตอรองคอกเบี่ยเงินแพง

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รว.ภลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงการ เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้ง ล่าสุดเมื่อช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาและได้ มีการเจรจาขอลดคอกเบี่ยในการก่อสร้างรถไฟ กับรัฐบาลจีนจาก 4% ให้เหลือ 2% ว่า เรื่อง รถไฟมีการตกลงกันว่าคอกเบี่ยยังแพง ขณะ นี้กระทรวงคมนาคมของไทยและกระทรวง คมนาคมของจีนกำลังตกลงกันอยู่ เพราะไทย ต้องการให้ได้คอกเบี่ยต่ำที่สุด ไม่เช่นนั้นจะรับ ไม่ไหว และนอกจากนี้ต้องมาตกลงร่วมกันว่าผล ประโยชน์ต่างๆ จะต้องทำอย่างไร

ผู้สื่อข่าวถามว่า คอกเบี่ยที่จีนระบุมาจำนวน เท่าไร พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ยังไม่ทราบ แต่ลด ลงมาเรื่อยๆ แต่ยังไม่บอกไม่ได้ว่าสุดท้ายแล้วจะ เหลือเท่าไร แต่ต้องการให้ได้คอกเบี่ยต่ำที่สุด เมื่อถามว่า เรื่องรถไฟไทย-จีนต้องการให้เกิด ความชัดเจนภายในปีนี้หรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า เดิมวางแผนจะให้จบภายในปีนี้ในเรื่อง ของการเริ่มดำเนินการก่อสร้าง แต่จะทันหรือไม่ นั้น ไม่ทราบ แต่ต้องเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสัญญาข้อ ตกลงความร่วมมือกันและหลายๆ เรื่อง ซึ่งเรื่อง

12 กันยายน 2558 หน้า1, 12 (4)

พวกนี้ต้องตกลงให้ได้ทั้งสองประเทศเพื่อไม่ให้
เกิดความเสียเปรียบได้เปรียบ

เมื่อถามว่า เป็นไปได้หรือไม่ที่จะไปกู้เงิน
จากแหล่งอื่นมาดำเนินการถั่วดอกเบี้ยของจีน
ยังแพงอยู่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ยังไม่ทราบ
เรื่องนี้ต้องคุยกัน เพราะยังตกลงกันไม่ได้ว่าจะ
กู้เงินจากจีนหรือจากที่ไหน เป็นเรื่องที่กระทรวง
คมนาคมดำเนินการ

สบน. เล็งออกบอนด์แสนล้าน

แหล่งข่าวจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
(สบน.) เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2559
สบน. มีแผนการออกพันธบัตรออมทรัพย์วงเงิน
1 แสนล้านบาท เพื่อส่งเสริมการออมภาค
ประชาชน และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
ลงทุนในตราสารหนี้ รวมถึงเป็นการรองรับผู้
ใช้สิทธิตาม พ.ร.บ. การกลับไปใช้สิทธิบำนาญ
บำนาญตาม พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
พ.ศ. 2549 คาดว่าจะมีการนำเงินดังกล่าวมา
ลงทุนเพิ่ม โดย สบน. จะมีการประกาศเงื่อนไข
อายุ และดอกเบี้ยให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ พันธบัตรออมทรัพย์เน้นขายให้
ประชาชนรายย่อยถือว่าไม่มาก หากเทียบกับ
ความต้องการระดมทุนของรัฐบาลในปีงบประมาณ 2559
วงเงิน 9.37 แสนล้านบาท แบ่งเป็นการระดมทุน
เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ 4.22 แสนล้านบาท และ
การกู้เงินใหม่ 5.15 แสนล้านบาท

'ปรเมธี' เต็งนั่งเลขาธิการ สศช.

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า
หลังจากที่นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ยื่นหนังสือลาออก
จากตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยมี
ผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไปนั้น
คาดว่านายปรเมธี วิมลศิริ รองเลขาธิการ สศช.
มีโอกาสที่จะได้ขึ้นเป็นเลขาธิการ สศช. คนใหม่
แทนนายอาคม เนื่องจากนายสมคิด จาตุศรี
พิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ ให้ความ
ความไว้วางใจ และสังเกตได้ว่าการแถลงข่าว
ของ สศช. ในช่วง 2-3 ครั้งที่ผ่านมา นายปรเมธี
จะร่วมแถลงข่าวคู่กับนายอาคมทุกครั้ง



12 กันยายน 2558 หน้า 10

ชีพจร โลกธุรกิจ

เร่งทำสัญญาขายข้าว-ยางให้จีน

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เปิดเผยถึงการทำสัญญาซื้อขายข้าวกับจีนจำนวน 2 ล้านตัน ว่า ตอนที่ตนไปจีนได้ไปตกลงว่าจะมีการซื้อข้าวจากไทย โดยเป็นข้าวเก่าและข้าวใหม่อย่างละ 1 ล้านตัน รวมถึงยางพารา 2 แสนตัน ซึ่งข้าวนั้นได้ทำข้อตกลงกันมานานแล้ว มีค้างจากรัฐบาลเก่าด้วย 7 แสนตัน ดังนั้นรวมทั้งหมดอยู่ที่ 2.7 ล้านตัน ขณะนี้ขายไปแล้ว ส่วนยางพาราขณะนี้กำลังทำ



พล.อ.ประวิตร
วงษ์สุวรรณ

สัญญาอยู่ โดยทางอัยการกำลังดูอยู่ หากเรียบร้อยก็น่าจะลงนามและขายได้เลย ทั้งนี้พยายามจะเร่งให้เร็วที่สุด เพราะมีการคุยกันเรียบร้อยแล้ว ส่วนกรณีของรถไฟที่ขอลดดอกเบี้ยกับจีนนั้น เรื่องนี้พอดีเห็นว่าดอกเบี้ยแพงไปก็คงต้องมาตกลงกันใหม่ ขณะนี้กระทรวงคมนาคมของไทยและจีน กำลังตกลงกันอยู่ ซึ่งต้องการให้ได้ดอกเบี้ยน้อยที่สุด ไม่เช่นนั้นก็รับไม่ไหว ต้องมาตกลงร่วมกันว่าผลประโยชน์ต่างๆ จะทำอย่างไร ทั้งนี้ข้อตกลงเหล่านี้ไทยอยากให้ชัดเจนและจบภายในปี 2558 แต่จะทันหรือไม่ยังไม่รู้ ดังนั้นทุกอย่างต้องร่วมมือกัน

13 - 16 กันยายน 2558 หน้า 40

จรัญ สกัตสินค้าเกษตรเมียนมา ทะลักตีตลาดอุตสาหกรรม

หอการค้าระนองจ้หน่วยงานรัฐ เร่งสกัดสินค้าเกษตรจากเมียนมาที่ทะลักเข้ามาตีตลาด จนลดให้ราคาสินค้าเกษตรของไทยที่ตกต่ำอยู่แล้ว ตกต่ำลงอีก

นายนิติย์ อยู่เติกเค่ง รองประธานหอการค้าจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลเมียนมาขึ้นนโยบายส่งเสริมให้เกษตรกรขยายพื้นที่เพาะปลูกพืชเกษตรตามแนวพรมแดนไทย-เมียนมา ผนวกกับราคาซื้อขายสินค้าเกษตรในเมียนมามีราคาซื้อขายต่ำกว่าไทยมาก ทำให้สินค้าเกษตรที่มีการปลูกตามแนวตะเข็บชายแดนทะลักข้ามพรมแดนเข้ามาจำหน่ายในฝั่งไทย ซึ่งได้ราคาสูงกว่า ขณะนี้สินค้าเกษตรจากประเทศเมียนมาทะลักเข้ามาถึงจังหวัดระนองแทบตลอดแนวพรมแดน โดยพื้นที่ที่ทะลักเข้ามามากที่สุดคือ แนวตะเข็บชายแดนด้านอำเภอกระบุรี ซึ่งเป็นแนวเขตพื้นที่รอยต่อแนวพรมแดนที่มีลำน้ำกระบุรี กั้นระหว่างพรมแดนของทั้ง 2 ประเทศ 2 จังหวัด คือ จังหวัดระนองกับจังหวัดเกาะสอง เป็นแนวยาวกว่า 60 กิโลเมตร

แนวพรมแดนดังกล่าว กลับกลายเป็นช่องทางที่ทำให้สินค้าเกษตรจากเมียนมาทะลักเข้ามาถึงฝั่งไทย เนื่องจากสามารถขนส่งข้ามพรมแดนเข้ามาได้อย่างง่ายดาย โดยสินค้าส่วนหนึ่งจะจำหน่ายในเขตพื้นที่จังหวัดระนอง อีกส่วนจะกระจายไปยังจังหวัดใกล้เคียง โดยเฉพาะโรงงานต่างๆ ที่กำลังต้องการวัตถุดิบทางการเกษตรสำหรับสินค้าเกษตรจากเมียนมาที่ทะลักเข้ามาตีตลาดสินค้าเกษตรของไทยประกอบด้วย ข้าวเปลือก ใบจาก เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ข้าวโพด กาแฟ ปอ ยางพารา ปาล์ม น้ำมัน ข้าว ซึ่งยอมรับว่าการเข้ามาของสินค้าทางการเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีราคาต้นทุนต่ำกว่าฝั่งไทยส่งผลให้ราคาซื้อขายในไทยตกต่ำลงมากยิ่งขึ้นจากปัจจุบันที่สินค้าเกษตรหลายรายการกำลังประสบปัญหาเรื่องราคาตกต่ำ ทั้งปาล์ม น้ำมัน ยางพารา ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง รวมทั้งการกำหนดนโยบายที่ชัดเจนจากภาครัฐ

ด้านแหล่งข่าวจากด่านตรวจพืชท่าเรือระนอง กล่าวว่า ขณะนี้ได้รับรายงานว่า มีสินค้าเกษตรอื่นนอกจากยางพาราแล้ว ที่จะทะลักเข้ามาถึงฝั่งไทย อันเป็นผลต่างเรื่องราคาซื้อขาย ทำให้ทางเจ้าหน้าที่ต้องปรับแผนการทำงาน จะต้องเข้มงวดในการตรวจตราการผ่านเข้าออกของเรือสินค้าต่างๆ เพิ่มขึ้น เนื่องจากจะเป็นช่องว่าง และช่องทางที่กลุ่มผู้ลักลอบนำสินค้าเกษตรซุกซ่อนเข้ามาถึงฝั่งไทยได้

14 - 16 กันยายน 2558 หน้า 6 (1)

แก้ไข ม.44 รื้อสัญญายางจั้น

ยอมขาดทุนครั้งเดียวจบ/ผูกตันแบบเพิ่มใช้ยางในประเทศ

“ธนิต” เสนอ คสช. ใช้ ม.44 แก้สัญญาซื้อขายยางกับ “ไชน่า ไทหนาน” ณะให้ยอมขาดทุน เลหลังขายยางทั้ง 4 แสนตัน เจ็บครั้งเดียวจบ อีกด้านสนองนโยบายขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ยางแปรรูป อดช่องว่างวิจัยชิ้นหึ่ง เฝยนำร่องโมเดลต้นแบบที่ระยอง ใช้งบเพียง 4 แสนบาท ฝักอบรมเกษตรกรให้เป็นถ้าแก่ หากสำเร็จใช้เป็นต้นแบบในจังหวัดอื่นๆ

นายธนิต โสรัตน์ ประธานคณะทำงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา (ศบปย.) และที่ปรึกษาคณะกรรมการร่วมพัฒนายางทั้งระบบที่แต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า จากยางพาราในสต็อกรัฐบาลมีมากถึง 4 แสนตัน เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เงินซึ่งเป็นคู่ค้าหลักอ้างมาตลอด เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ราคายางทั้งในประเทศและตลาดโลกไม่สามารถขยับขึ้นได้ เรื่องนี้มองว่ารัฐบาลในยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สามารถแก้ไข ปัญหาได้โดยอาจใช้ มาตรา 44 มาแก้สัญญาซื้อขายยางกับบริษัทไชน่า ไทหนาน รับเบอร์ อินดัสทรีกรุ๊ป ทั้งล็อตเก่าและล็อตใหม่จำนวน 4.08 แสนตัน โดยต้องยอมขาดทุนแบบเลหลังเหมือนเลื่อผ้าตกยุค ที่พอเข้าฤดูร้อน เลื่อผ้าหน้าหนาวก็ต้องขายทิ้ง อาจจะต้องยอมขาดทุนแบบครั้งเดียวจบ จะได้ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายที่ยืดเยื้อ

“ปัญหาตอนนี้ที่เอกชนหรือฝ่ายไทยลังเล เพราะแต่ละฝ่ายใครซื้อใครขาย ก็อยากจะได้ประโยชน์แต่ละฝ่ายมากที่สุด ซึ่งฝ่ายขาย ก็อยากจะเป็นสัญญาการส่งมอบ ณ วันที่เซ็นสัญญา ฝ่ายผู้ซื้ออยากจะเป็นสัญญาการส่งมอบ ณ วันที่ซื้อปัจจุบัน ดังนั้นมองว่าถ้าทางไชน่า ไทหนาน อยากขายเวลาได้รับมอบก็รีบเซ็นอนุมัติแล้วเร่งรัดส่งมอบให้แล้วเสร็จ

คราวเดียว ถ้าชนไม่ทันก็ต้องรับผิดชอบ ค่าเช่าโกดังเอง ไม่มีประโยชน์ที่จะไปยกเลิกสัญญา”

นายธนิต กล่าวอีกว่า ตนเป็นประธานคณะทำงาน 1 ใน 7 คณะขับเคลื่อนยางพาราในระยะกลางน้ำ ตั้งข้อสังเกตว่าที่ผ่านมามีนโยบายการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราในประเทศเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศจึงไม่ประสบความสำเร็จ โดยในปี 2557 มีการใช้ยางในประเทศ เพียง 5.41 แสนตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนเพียง 14.35% ของปริมาณยางทั้งหมดที่มีมูลค่ารวม 4.76 แสนล้านบาท ขณะเดียวกับการส่งออกยางในรูปแบบกึ่งวัตถุดิบมีสัดส่วนสูงถึง 85.65% กลับมีมูลค่าเพียง 1.93 แสนล้านบาท ตั้งแต่ปี 2554 มีการนำยางที่นำไปแปรรูปเพิ่มขึ้น 11.15% หรือเฉลี่ยเพิ่มขึ้นปีละ 2.75% ส่วนใหญ่เกินกว่า 60% เป็นการเพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมล้อรถยนต์ อย่างไรก็ตาม ปริมาณโรงงาน ซึ่งจดทะเบียนเป็นผู้ใช้ยางในช่วง 4 ปีที่ผ่านมากลับลดลง 18 โรงงาน คิดเป็น 7.7% แสดงให้เห็นถึงปัญหาการผลักดันนโยบายการแปรรูปยางที่ต้องมียุทธศาสตร์และกำหนดเป็นวาระแห่งชาติ

“ที่ผ่านมามีการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนงานในระดับกระทรวง ขาดการขับเคลื่อน งานวิจัยแปรรูปยางส่วนใหญ่อยู่บนหึ่งไม่สามารถต่อยอดธุรกิจ ขาดการเชื่อมโยงกับภาคเอกชนในลักษณะใช้



• ธนิต โสรัตน์

อุปทาน อาทิ การตลาด และการเข้าถึงแหล่งทุน ตลอดจนขนาดที่เลี้ยงที่มีประสิทธิภาพด้านการทำอุตสาหกรรมและธุรกิจ ศบปย.จะเป็นศูนย์ต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง โดยจะมีกระทรวงต่างๆ ทำงานอย่างบูรณาการ อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม พาณิชย คลัง และเกษตรและสหกรณ์”

นายธนิต ระบุเชื่อมั่นว่า พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ จะสามารถแก้ไขปัญหาและเพิ่มการใช้ยางพาราในประเทศได้ โดยทุกฝ่ายจะต้องทำอย่างบูรณาการและร่วมมือกันทั้งข้าราชการ เอกชน และเกษตรกร ไม่เกียร์ว่าง ทั้งนี้ศูนย์ ศบปย. ได้ใช้งบประมาณเพียง 4 แสนบาท นำร่องศูนย์ต้นแบบวิจัยจั้นท์ จังหวัดระยอง เป็นแห่งแรกในการฝักอบรมเกษตรกรแปรรูปยาง

14 - 16 กันยายน 2558 หน้า 6 (2)

โดยมีหลักสูตรทั้งทฤษฎี และเข้าไปปฏิบัติจริงในโรงงานนั้น ตลอดจนการสร้างแบรนด์ส่งออก และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาตลาดซึ่งจะทำให้เกษตรกรเป็นเจ้าแก่ได้ในอนาคต ส่วนจังหวัดอื่นๆ ที่มีศักยภาพในการดำเนินการ เช่น สงขลา พิชณุโลก และนครศรีธรรมราช ซึ่งต้องรอประเมินผลจากจังหวัดระยองก่อน เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข

อนึ่ง เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อพัฒนายางพารา โดยให้นายสมชาย ชาญณรงค์กุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ ร่วมกับคณะทำงาน ประกอบด้วย เกษตรกรและข้าราชการ

14 กันยายน 2558 หน้า 2



Thailand



© PORNOCHAI KITTIWONGSAKUL /AFP

จีนทำสัญญาซื้อขายข้าว 2 ล้านตัน

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์เมื่อวันศุกร์ว่า รัฐบาลตกลงทำสัญญาซื้อขายข้าวกับสาธารณรัฐประชาชนจีน 2 ล้านตันว่า โดยเป็นข้าวเก่าและข้าวใหม่อย่างละล้านตัน

รองนายกรัฐมนตรีเผยว่า สัญญาซื้อขายข้าวกับจีนมีการทำข้อตกลงมานานแล้ว โดยมีค้ำจองจากรัฐบาลเก่าด้วย 7 แสนตัน ดังนั้นรวมทั้งหมด 2.7 ล้านตัน ขณะนี้ขายไปแล้ว สำหรับการซื้อขายยางพารา 2 แสนตัน อยู่ระหว่างทำสัญญาหากทุกอย่างเรียบร้อย น่าจะลงนามและขายได้ทันที



14 กันยายน 2558 หน้า 13

ลองดู ให้รู้กันไป ใครคือของแท้



ต้องบอกว่า ฮือฮา ไม่น้อย ในเรื่องการคัดค้านแบบเบาๆ ตามท้องเรื่อง ของ “นายอดิศักดิ์ ศรีสรรพกิจ” อดีตข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ กับความอยู่ดีมีสุขในกระทรวงเกษตรฯ มาช้านาน กับการแต่งตั้งปลัดกระทรวงเกษตรฯ ที่รัฐมนตรี “ฉัตรชัย สวัสดิ์ชัย” เลือกมามีคนนอกกระทรวงเกษตรฯ ซ้ำห้วยจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “ธีรภัทร ประยูรสิทธิ” อธิบดีกรมป่าไม้ มานั่งปลัดกระทรวงเกษตรฯ ส่งผลให้คนกระทรวงเกษตรฯ เป็นบ้านนอกสาขาคาที่ไม่ถูกเลือก

แม้วันนี้จะมีการปลอบใจให้กำลังใจในตำแหน่งอธิบดีกรมต่างๆ บางส่วนไปแล้ว จากการแต่งตั้งข้าราชการระดับ 10 ในตำแหน่งอธิบดี แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า จะถูกต้องชอบธรรม ในเรื่อง “นักการเมืองเคยชอบทำ” เพราะบางส่วน ที่ท่านรัฐมนตรี “ฉัตรชัย” ตั้งมา ต้องบอกว่า มีคนของนักการเมือง และอดีตใครบางคนที่เคยเป็นใหญ่ในกระทรวงเกษตรฯ ฝ่ายข้างมีพลิกโผให้เห็นกันในหลายตำแหน่ง งานนี้จึงเดือดร้อนถึงพี่ใหญ่ “อดิศักดิ์” ข้าราชการที่เคยโดนหัวประท้วง จากการที่นักการเมืองใหญ่ ส่งคนเข้ามาห้วยจากกระทรวงพาณิชย์ “บรรพต หงษ์ทอง” จากกรมส่งเสริมการส่งออก มานั่งในตำแหน่งปลัด อันสร้างความไม่พอใจให้กับคนกระทรวงเกษตรฯ ต้องแสดงจุดยืนในครั้งนั้นไปแล้ว เพราะมันเหมือนคอบหน้าคนเกษตรฯ ว่าไม่เอาไหนไร้คุณภาพ

แม้ “อดิศักดิ์” จะเกษียณไปนานหลายปีจากกระทรวงเกษตรฯ หนีไปรับตำแหน่ง “เกษตรกร” เต็มขั้น หนีไปปลูกข้าวในพื้นที่นาเล็กๆ แถว “ทุ่งกุลาร่องไห้” เมื่อเห็นข่าวย้ายคนข้ามห้วยมานั่งทับหัวคนเกษตรฯ ก็อดร้องไห้ไม่ได้จริงๆ ร้องอยู่หลายวันจึงต้องร่อนหนังสือ “ส่งสาร” ขอฝากเตือนท่านรัฐมนตรี “ฉัตรชัย” เตือนใจแทนน้องๆ สักนิดว่าคิดจะทำอะไร จากนั้นไปให้ส่งสารคนกระทรวงเกษตรฯ กันบ้าง เพราะผ่านมา เห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดว่า หายนะขนาดไหนกับโครงการรับจำนำลำไยที่มีการเอาคนนอกกระทรวงเข้ามา แม้ว่า จะสาวถึงคนสั่งการตัวจริงตัวเป็นๆ ได้ แต่อย่างน้อยใครเป็นคนเกษตรฯ ชาติ ไม่เชื่อ

ท่านลองถามคนในกระทรวงฯดู หรือนี้ใช้ใหม่ที่มาที่ว่าต้องเคลียร์คนที่อาจหาไปนั่งคุมขุมแถวทำเนียบรัฐบาลก่อนท่านจะเข้ามา นั่งในฐานะรัฐมนตรี หากมองกันให้ถี่ถ้วนเข้ามานั่งปลัด ที่ชื่อ “ธีรภัทร ประยูรสิทธิ” ถ้าคิดกันให้ถี่ๆ สักนิด คนที่เป็นข้าราชการที่ร่วมชะตากรรมกับปลัด “สวัสดิ์ สุขจร” มาตั้งแต่ปี 2547 ที่ถูกตั้งพี่มา เขาคงรู้ดี เพราะงานนี้มีใครบางคนที่เคยเป็นหน้าห้องรัฐมนตรีสมัยนั้น ดันโผล่มาเป็นทีปรึกษา รัฐมนตรีสมัยนี้เสียด้วย ที่สำคัญเขาคณะนี้ยังเคยเป็นหน้าห้องรัฐมนตรีบางคนก็กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาด้วยต่างๆๆๆ ขุดมาจนถึงขั้นนี้ก็จะถึงบางอ้อกันนะขอรับว่าใครเป็นใคร

แม้วันนี้สายน้ำไม่หวนกลับมา ส่วนคนที่ถูกหลงโทษในเรื่องคดีลำไย ใครเป็นใคร สังคมคนเกษตรคงทราบกันดี เพราะแม้ท่านอดีต รมว. “ปิณฑุสร์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา” ก็เคยบ่นส่งสารข้าราชการ แต่เมื่อยึดเอกสารก็คงต้องได้แต่ทำใจในฐานะพี่ใหญ่ ที่ต้องทนดูน้องๆ ถูกหลงโทษเหมือนกัน มาแล้วถึงวันนี้ พี่ๆ หลายคน ที่เคยเป็นพี่ใหญ่ ท่านๆ ที่บอกว่า จากคนไปก็คงต้องติดตามการทำงานภายใต้การกำกับของท่าน “ฉัตรชัย” ในฐานะรัฐมนตรีเกษตรฯ และ “ธีรภัทร” ในฐานะปลัดกระทรวงเกษตรฯ ว่าจริงใจแค่ไหน คงต้องให้โอกาสคนทำงาน เพราะเรื่องหลายเรื่อง ท่านๆ ต้องเดินหน้าสะสาง ทั้งเรื่องสินค้าเกษตรฯ ตกต่ำ ป่าล้ม ข้าว มันสำปะหลัง แลมียังมีเรื่องอื่นๆ อย่างขางพาราที่ส่อเค้าวางบานปลาย จากสัญญาอุปชยที่ใครบางคนกับเอาไว้

นั่นไม่รวมถึงเรื่องน้ำ ที่วันนี้เป็นอีกเรื่องที่ยังหนักหนากับประเทศ เพราะ “น้ำคือชีวิต” หากจัดการเรื่องนี้ไม่ได้ ะวังเกษตรจะเกิดปัญหาหนักเช่นกัน ที่สำคัญเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ท่าน “รมว.ฉัตรชัย” ดันทิ้งปม ยังไม่ยอมตั้งใครเป็นอธิบดีกรมชลประทาน หลังไม่ยอมต่อสัญญาให้ “เลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ” ไปได้ไปต่อ ต้องจับตามองจากนี้ไปว่า จะเลือกใครนั่งแทนตำแหน่งที่ว่างลง ซึ่งมีการลือกันว่าอาจมีข้ามห้วย มาเสียดด้วยสิ ยังใจอย่าลืมนะครับว่า เรื่องชลประทานคือเรื่องเทคนิคล้วนๆ ไม่ใช่เรื่องการบริหารอย่างเดียว ถามอะไรก็ตอบไม่ได้เหมือนอับดุล “สุเทพ น้อยไพโรจน์” จนต้องให้ใครบางคนถูก “ปิดไม้” ระหว่างชี้แจงเรื่องนำมาแล้วอีก ที่สำคัญอย่าให้สังคม เขาต้องถามว่า “ล้ำกานฐานะอียัง” ยังใจคงต้องลองดูให้รู้กันไป ใครคือของแท้ นะครับ

ราชดำเนิน



14 กันยายน 2558 หน้า 9, 13



จัตรีเบียมผู้ประกอบกิจการยาง

เปิดลงทะเบียนแปลงขยายพันธุ์เพื่อการค้าทั่วประเทศ.

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า เพื่อให้การควบคุมกำกับดูแลการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยางให้เป็นระบบครบวงจร ตั้งแต่การผลิต การค้า การแปรรูป และการตลาดอย่างมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ เกิดความเป็นธรรมต่อเกษตรกร และเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542 กรมวิชาการเกษตร จึงมอบหมายให้กองการยางดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกิจการยางทั่วประเทศ ประกอบด้วย แปลงขยายพันธุ์ต้นยางเพื่อการค้า ได้แก่ แปลงขยายพันธุ์ยาง แปลงกล้า แปลงกิ่งตา และแปลงยางชำถุง ทั้งยังขึ้นทะเบียนผู้นำเข้าหรือส่งออกต้นยาง ดอกเมลิ็ด หรือตาของต้นยางหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยางที่อาจใช้เพาะพันธุ์ได้



อนันต์ สุวรรณรัตน์

ขณะเดียวกัน ยังขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกิจการขนย้ายยางเข้าใน ผ่าน หรือออกจากเขตควบคุมการขนย้ายยาง ผู้ค้ายางโรงงานแปรรูปยาง ผู้ส่งออกและผู้นำเข้า

ผลิตภัณฑ์ยาง ห้องปฏิบัติการทดสอบยาง ของเอกชน นอกจากนั้น ยังมอบหมายให้กองการยางดำเนินการทดสอบประสิทธิภาพ และรับรองพันธุ์ยางของภาคเอกชนที่ยื่น

ขอให้รับรองพันธุ์ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรได้รับยางพันธุ์ดี และตรงตามสายพันธุ์ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ ขณะเดียวกันยังได้ฐานข้อมูลผู้ผลิตผู้ค้า และผู้ส่งออก นำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการผลิตยางของประเทศ และสามารถปรับปริมาณการผลิตให้เหมาะสมกับความต้องการใช้ยางและการพัฒนาระบบตลาดยางไทย ซึ่งจะช่วยสร้างเสถียรภาพราคายางและทำให้เกษตรกรสามารถขายยางในราคาที่เป็นธรรมมากขึ้น ตลอดจนช่วยสร้างความ

เชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานยางให้กับประเทศคู่ค้า และเป็นที่ยอมรับของสากลมากขึ้น คาดว่า จะเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับสินค้ายางพาราไทยในเวทีการค้าโลกได้

“จำนวนแปลงขยายพันธุ์ต้นยางเพื่อการค้าจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับสภาวะราคายางพาราในแต่ละช่วง หากยางมีราคาดี จะมีผู้ประกอบกิจการแปลงขยายพันธุ์ต้นยางเพื่อการค้าจำนวนมาก โดยเฉพาะแปลงขยายพันธุ์ยาง แปลงกล้า และแปลงยางชำถุง ซึ่งผู้ประกอบการทุกรายต้องยื่นขอใบอนุญาตขยายพันธุ์ต้นยางเพื่อการกำกับกองการยาง กรมวิชาการเกษตร เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยาง อนาคตกองการยางได้มีแผนที่จะพัฒนาแปลงขยายพันธุ์ยางให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน เป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยให้เกษตรกรประสบผลสำเร็จในการปลูกสร้างสวนยาง” อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าว



14 กันยายน 2558 หน้า 23

ราคายาง				
ประจำวันที่ 11 กันยายน 2558				
หน่วย : บาท/กก.				
ราคายางส่งออก F.O.B. ส่งมอบ				
ชนิด	ตุลาคม 2558	พฤศจิกายน 2558		
	กรุงเทพฯ	สงขลา	กรุงเทพฯ	สงขลา
ยางแผ่นรมควัน				
ชั้น 1	51.45	51.20	51.65	51.40
ชั้น 2	50.85	50.60	51.05	50.80
ชั้น 3	50.30	50.05	50.50	50.25
ชั้น 4	50.00	49.75	50.20	49.95
ชั้น 5	49.55	49.30	49.75	49.50
ยางแท่ง				
STR5L	50.50	50.25	50.70	50.45
STR20	46.25	46.00	46.45	46.20
น้ำยางข้น 60%				
(Concentrated				
Latex 60%)	34.40	34.15	34.60	34.35
ที่มา : สำนักตลาดยางพารา สถาบันวิจัยยาง				

14 กันยายน 2558 หน้า B 11

กั้นสถานการณ์

พอนพันโค่นต้นยางพื้นที่บุกรุกป่า

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการในที่ประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) ขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพอนพันให้ชาวสวนยางที่บุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อทำการปลูกยาง สามารถประกอบอาชีพในพื้นที่ดังกล่าวต่อไปอีกระยะหนึ่งจนกว่าจะหาพื้นที่ทำกินใหม่ทดแทนได้ จากที่ก่อนหน้านี้ ครม.มีมติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย ร่วมกันพิจารณาลดพื้นที่ปลูกยาง โดยเฉพาะในพื้นที่ป่าซึ่งชาวสวนยางได้บุกรุกและทำการปลูกยาง

14 กันยายน 2558 หน้า 6

ปาล์มใต้ดีเคย 15 กย. รวมตัวร้องรบ.

เมื่อวันที่ 13 กันยายน ที่ห้องประชุมตึกอภิตตาคาร ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช สมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์ปาล์มน้ำมันนครศรีธรรมราช สหกรณ์สมาชิกเครือข่ายปาล์มน้ำมันทั่วประเทศ สมาพันธ์ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มแห่งประเทศไทย ภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางและสวนปาล์มแห่งประเทศไทย นำโดยนายสมพร ศรีเพชร นายกสมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดนครศรีธรรมราช นายทศพล ขวัญรอด ประธานคปยท. และสมาชิกกว่า 30 คน ร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมร่วมประชุมเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม เพื่อทวงสัญญาให้รัฐบาลรับซื้อผลปาล์มน้ำมันตามราคา 4.20 บาท ในวันที่ 15 กันยายน เวลา 08.30-18.00 น. ณ หอประชุมเมืองนครศรีธรรมราช (ทุ่งท่าลาด)

อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างน้อย 1,000 คน

นายทศพลกล่าวว่า องค์การภาคีร่วมจาก 8 จังหวัด กว่า 30 องค์กร ในการต่อสู้เพื่อปากท้องปกป้องอาชีพของเกษตรกร เราต้องการเปลี่ยนแปลงอาชีพทั้งยางและปาล์มไปสู่ความยั่งยืน เราจะขับเคลื่อนเพื่อผลักดัน พ.ร.บ.ปาล์มที่มีอยู่ทั้ง 3 ฉบับ และจะทวงถามว่า พ.ร.บ.ทั้งหมดนั้นอยู่ที่ใด ทำไมไม่เอาเข้าวันนี้มีปัญหาถูกกดราคา ทั้งรัฐบาลและโรงงานอ้างตลอดเวลา ทางออกทางเดียวคือพวกเราจะต้องออกมารวมพลังกันผลักดันให้เป็นจริง จะยื่นหนังสือกันวันที่ 15 กันยายน โดยได้ประสานไปยังตำรวจ ปกครอง ทหาร เรียบร้อยแล้ว เป็นการรวมพลังเพื่อเรียกร้องในการปกป้องปากท้องของเกษตรกรจริงๆ รวมถึงการทวงถามสัญญาต่างๆ ที่เคยมีต่อกัน

จัดระเบียบผู้ประกอบการยาง เปิดลงทะเบียนแปลงขยายพันธุ์เพื่อการค้าทั่วประเทศ.

ข่าวทั่วไป RYT9 – จันทร์ที่ 14 กันยายน 2558 06:00:00 น

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า เพื่อให้การควบคุมกำกับดูแล การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยางให้เป็นระบบครบวงจร ตั้งแต่การผลิต การค้า การแปรรูป และการตลาดยางให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ เกิดความเป็นธรรมต่อเกษตรกร และเป็นไปตาม พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542 กรมวิชาการเกษตร จึงมอบหมายให้กองการยางดำเนินการ ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการยางทั่วประเทศ ประกอบด้วย แปลงขยายพันธุ์ต้นยางเพื่อการค้า ได้แก่ แปลงขยายพันธุ์ยาง แปลงกล้าแปลงกิ่งตา และแปลงยางชำถุง ทั้งยังขึ้นทะเบียนผู้นำเข้า หรือส่งออกต้นยาง ดอก เมล็ด หรือตาของต้นยางหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยางที่อาจใช้ เพาะพันธุ์ได้

ขณะเดียวกัน ยังขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการขนย้ายยางเข้าใน ผ่าน หรือออกจากเขต ควบคุมการขนย้ายยาง ผู้ค้ายางโรงงานแปรรูปยาง ผู้ส่งออกและผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ยาง ห้องปฏิบัติการทดสอบยางของเอกชน นอกจากนี้ ยังมอบหมายให้กองการยางดำเนินการ ทดสอบประสิทธิภาพและรับรองพันธุ์ยางของภาคเอกชนที่ยื่นขอให้รับรองพันธุ์ด้วย

ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรได้รับยางพันธุ์ดีและตรงตามสายพันธุ์ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ ขณะเดียวกันยังได้ฐานข้อมูลผู้ผลิตผู้ค้า และผู้ส่งออก นำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการผลิต ยางของประเทศ และสามารถปรับปริมาณการผลิตให้เหมาะสมกับความต้องการใช้ยางและการ พัฒนาระบบตลาดยางไทย ซึ่งจะช่วยสร้างเสถียรภาพราคายางและทำให้เกษตรกรสามารถขาย

- 2 -

ยางในราคาที่เป็นธรรมมากขึ้น ตลอดจนช่วยสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานยางให้กับประเทศคู่ค้า และเป็นที่ยอมรับของสากลมากขึ้น คาดว่า จะเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับสินค้ายางพาราไทยในเวทีการค้าโลกได้

“จำนวนแปลงขยายพันธุ์ต้นยางเพื่อการค้าจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับสภาวะราคายางพาราในแต่ละช่วง หากยางมีราคาดี จะมี

ผู้ประกอบการแปลงขยายพันธุ์ต้นยางเพื่อการค้าจำนวนมาก โดยเฉพาะแปลงขยายพันธุ์ยาง แปลงกล้า และแปลงยางชำถุง ซึ่งผู้ประกอบการทุกรายต้องยื่นขอใบอนุญาตขยายพันธุ์ต้นยางเพื่อการค้ากับกองการยางกรมวิชาการเกษตร เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยาง อนาคตกองการยางได้มีแผนที่จะพัฒนาแปลงขยายพันธุ์ยางให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน เป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยให้เกษตรกรประสบผลสำเร็จในการปลูกสร้างสวนยาง ”
อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าว

ประมูลทะเบียน "ตรัง" รายได้หายเกือบครึ่ง! คาดผลจาก ยาง-ปาล์ม ราคาดีดิ่งหนัก (14/09/2558)

ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดตรังว่า ที่โรงแรมเรื่อรัชฎา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ อธิบดีกรมขนส่งทางบก พร้อมด้วยนายชยุต สุขมิ่ง ขนส่งจังหวัดตรัง นายอดิสร ต้นเองชวน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ร่วมเปิดประมูลป้ายทะเบียนรถสวย อักษร กต.ตรัง ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2558 เพื่อหารายได้เป็นกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากรถ ประจำปี 2558 ซึ่งมีผู้สนใจร่วมประมูลตลอด 2 วัน ประมาณ 300 คน ยอดเงินจากการประมูลป้ายหมายเลขทะเบียนครั้งนี้ ประมาณ 13 ล้านบาท

ทั้งนี้ในการประมูลป้ายทะเบียนรถสวย ประจำปี 2558 แม้จะมีผู้เข้าร่วมประมูลจำนวนมาก แต่หลายคนก็ไม่กล้าสู้ราคาเหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมา โดยเฉพาะเมื่อการประมูลป้ายทะเบียนรถสวย เมื่อปี 2556 ซึ่งเป็นช่วงที่ราคายางพารา มีราคาพุ่งสูงถึงกิโลกรัมละ 160-170 บาท และปาล์มน้ำมันราคาอยู่ที่ 5-6 บาทต่อกิโลกรัม ทำให้ยอดการประมูลป้ายทะเบียนรถสวยในครั้งนี้ ได้ยอดการประมูลเกือบ 20 ล้าน โดยเฉพาะหมายเลขทะเบียน 9999 ตรัง มีผู้ประมูลสูงกว่า 2 ล้านบาท แต่ครั้งนี้มีผู้ประมูล ป้ายทะเบียน กต 9999 ตรัง สูงสุด แค่ 600,000 บาทเท่านั้น คือ นายกุศล เจตนาธรรมจิต หนุ่ใหญ่เจ้าของธุรกิจศูนย์บริการตรวจสภาพรถ จังหวัดตรัง เป็นผู้ชนะการประมูลสูงสุดไปครอง หลังจากไม่มีบุคคลอื่นต่อสู้อราคาในการประมูลครั้งนี้อีก

นายชยุต สุขมิ่ง ขนส่งจังหวัดตรัง กล่าวว่า ในภาพรวมการเปิดประมูลป้ายทะเบียนรถสวย หมวดอักษร กต ตรัง ถือว่ามีผู้สนใจร่วมประมูลจำนวนมาก แต่ยอดเงินจากการเปิดประมูลพบว่าน้อยกว่าที่คาดไว้ค่อนข้างมาก ส่วนหนึ่งเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจของจังหวัดตรังตกต่ำ โดยเฉพาะต้องยอมรับว่าจังหวัดตรังเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับสถานการณ์ราคายางพารา และปาล์มน้ำมัน ดังนั้นเมื่อราคาพืชเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนตรังตกต่ำ ก็ย่อมมีผลกระทบต่อรายได้ของคนตรัง ทำให้การประมูลป้ายทะเบียนรถสวยครั้งนี้ เงินไม่สะพัดเหมือนครั้งที่ผ่านมา

ที่มา : มติชนออนไลน์ (วันที่ 14 กันยายน 2558)